
sþ. 307. Fyrirspurn [146. mál]
til iðnaðarráðherra um virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal.

Frá Tómasi Árnasyni.

1. Hverjar eru meginniðurstöður athugana á orkuvinnslugetu Bessastaðaárvirkjunar
í Fljótsdal? Hvenær verður hægt að taka ákvörðun um virkjun Bessastaðaár
og hvaða stærð virkjunar mundi verða hagstæðust?

2. Hvað líður framkvæmd þingsályktunar um rannsókn á byggingu Fljótsdals-
virkjunar?


